



ประกาศกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าม่านสำนักงานของ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ชั้น ๔ อาคาร ๑  
กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ โดยวิธีสอบราคา

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าม่านสำนักงาน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ชั้น ๔ อาคาร ๑ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันและเวลาเดียวกัน ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

/ผู้สนใจ ...

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบรูป เอกสารสอบราคาได้ที่ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร  
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่  
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [j4.rtarf.mi.th](http://j4.rtarf.mi.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๒๕๗๒ ๑๔๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พลเรือโท 

(ทิวา ดาราเมือง)

เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

กองกลาง